



ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินิตร์ สายน้ำเย็น)
ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น	รองประธานสภาเทศบาล	สุพรรณเหนือ ยศแผ่น	
๒	นายสมศักดิ์ คำโค	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมศักดิ์ คำโค	
๓	นายวินิตร สายน้ำเย็น	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	วินิตร สายน้ำเย็น	
๔	นายไวพจน์ เด็นแปง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ไวพจน์ เด็นแปง	
๕	นายจักริน จันทรเรื่อน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	จักริน จันทรเรื่อน	
๖	นายอนุลักษณ์ คำนา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	อนุลักษณ์ คำนา	
๗	นายทวิชิต บุญทนต์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ทวิชิต บุญทนต์	
๘	นายผลัด เทพสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ผลัด เทพสิงห์	
๙	นายอาธิ เกาหน้อย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	อาธิ เกาหน้อย	
๑๐	นายจันท์ เสมอเชื้อ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	จันท์ เสมอเชื้อ	
๑๑	นายพิเชษฐ์ จีโปทา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	พิเชษฐ์ จีโปทา	
๑๒	นายประยงค์ เทพสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ประยงค์ เทพสิงห์	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ร้อยตำรวจตรีเดช คำป่า	นายกเทศมนตรีฯ	เดช คำป่า	
๒	นายสง บั่นเงิน	รองนายกเทศมนตรีฯ	สง บั่นเงิน	
๓	นายเจริญ ตันเพย	รองนายกเทศมนตรีฯ	เจริญ ตันเพย	
๔	นางเบญจวรรณ กงมน	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	เบญจวรรณ กงมน	
๕	นายยีน นายยัน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ยีน นายยัน	
๖	สิบตำรวจโทวิชชุ์ สีหสกุล	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	วิชชุ์ สีหสกุล	
๗	นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	รสสุคนธ์ อุตระพงษ์	
๘	นายบรรทด ภาชนะนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	บรรทด ภาชนะนนท์	
๙	นางจิระนันต์ อินพิรุฑ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	จิระนันต์ อินพิรุฑ	
๑๐	นางวีรวรรณ ดาวุธ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วีรวรรณ ดาวุธ	
๑๑	นางสาวสิริรัญญา ธรรมใจ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	สิริรัญญา ธรรมใจ	
๑๒	นางสาวธิดาพร คำป่า	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ธิดาพร คำป่า	
๑๓	นายอิทธิพล กำอินตา	กำนันตำบลแม่ใจ	อิทธิพล กำอินตา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ที่ได้ลงชื่อเข้าประชุม และอยู่ในที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น รองประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ในฐานะประธานที่ประชุมจึงเปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- แจ้งการลาออกของประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา นายสมศักดิ์ คำโค ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น ได้แจ้งการลาออกของประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รองประธานสภาฯ นายสมศักดิ์ คำโค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และอำเภอแม่ใจ ได้มีหนังสือที่ พย ๐๐๒๓.๑๕/๙๗๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ดำเนินการตามมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาเทศบาลฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น ตามที่ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รองประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน้า ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ไปพร้อมหนังสือ ที่ พย ๕๕๓๐๑/ว ๐๑๔ ลงวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่ ๒) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ดังกล่าว หรือไม่ หากมีขอให้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อจะได้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อไป

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ

สืบตำรวจโท.....

(วิศิษฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ที่ได้ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติ
ที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๘ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์
ที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติพิจารณา

๔.๑ ญัตติพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสมศักดิ์ คำโค ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ตำบลรวมใจพัฒนา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล
รวมใจพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และอำเภอ
แม่ใจ ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้ง
ให้นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ทราบแล้ว ตามหนังสืออำเภอแม่ใจ
ที่ พย ๐๐๒๓.๑๕/๙๗๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตาม มาตรา ๒๐ ดรี และมาตรา ๒๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับประกอบกับคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๖๗๒๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
พะเยา นายอำเภอ หัวหน้า ส่วนราชการประจำอำเภอและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล เพื่อให้มีการเลือกประธานสภา
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา แทนตำแหน่งที่ว่าง และมอบหมายให้เลขานุการสภา
ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

สืบดำรวจโทวิชฐ์ สีหสกุล ได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนด
วิธีการและ ขั้นตอนการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
แทนตำแหน่งว่าง สรุปได้ดังนี้

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น และแต่
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

สืบดำรวจโท.....

(วิชฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็นผู้ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเทศบาล หรือนายอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ต่ำกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อหนึ่งคน โดยวิธีเขียนเลขประจำตัวของผู้ที่เสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุคนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการเลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อกดลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง

ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลำดับหมายเลข

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันใส่ซอง แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม

วิธีการเสนอชื่อและรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ”

สืบทารวจโท.....

(วิศิษฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามวาฬ

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในระเบียบวาระ
รองประธานสภาฯ ที่ ๔.๑ ญัตติพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แทนตำแหน่ง
ที่ว่าง) หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามอีก จึงให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ต่อไป

นายสมศักดิ์ คำโค ได้เสนอชื่อนายวินิตร สายน้ำเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เขต ๑ เป็น ผู้สมควรได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ผู้รับรอง (๑) นายอนุลักษณ์ คำนา สท.เขต ๑ และ (๒) นายผลัด เทพสิงห์ สท.เขต ๒

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอจะชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่
รองประธานสภาฯ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอชื่อท่านอื่นอีก และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาฯ
อยู่ในที่ประชุม ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ให้นายวินิตร สายน้ำเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑
ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือไม่

สรุบทมติที่ประชุม มีมติเลือกนายวินิตร สายน้ำเย็น สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเลือก นายวินิตร สายน้ำเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกนายวินิตร สายน้ำเย็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เขต ๑ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

สืบทำรวจโทวศิษฐ์ สีหสกุล ได้แจ้งว่า งานกิจการสภา จะดำเนินการแจ้งให้อำเภอแม่ใจ ทราบ
เลขานุการสภาฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๔.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบำนาญ ที่ดำเนินการเรียกคืน ราย นางคำมูล จำบุญมา
จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น เชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
รองประธานสภาฯ

ร้อยตำรวจตรีเดช คำปา ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๖๘๙๙
นายกเทศมนตรีฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้
กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
จ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนของ
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้เรียกคืนเงินจากผู้สูงอายุ ราย นางคำมูล จำบุญมา
บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

สืบทำรวจโท.....

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

สืบตำรวจโทวิชาญ สีสกุล
ปลัดเทศบาลฯ

ได้ชี้แจงว่า ตามที่ สำนักปลัดเทศบาล (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) มีบันทึกข้อความ ที่ พย ๕๔๓๐๑/๑๖๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการเรียกเงินคืนกรณีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ ได้แจ้งให้ผู้สูงอายุราย นางคำมูล จำบุญมา มาทำข้อตกลงรับสภาพหนี้ พร้อมทั้งดำเนินการส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาครบถ้วนแล้ว ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยดำเนินการตามแนวทางการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ (ก)ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ และกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๖๘๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ดังนี้

๑) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืน เงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑. ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

สืบตำรวจโท.....

(วิชาญ สีสกุล)

เลขานการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

๑.๒ ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายได้และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖

ข้อ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญ ดังนี้

(๑) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว

(๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง คำขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชอบใช้จากการละเมิด เป็นต้น

ข้อ ๙๖ วิธีการในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่าย คืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๖/ว๖๘๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

ข้อพิจารณา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ต้องดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีที่ได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืน เงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖ โดยถือปฏิบัติ ตามแนวทางขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน

สืบทารวจโท.....

(วชิษฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้แก่ ผู้สูงอายุ
ราย นางคำมูล จำบุญมา จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ซึ่ง กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๓๘,๖๓๐.๒๓ บาท (แปดแสน
สามหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ได้หัก
สำรองตามระเบียบฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๖๑,๘๘๔ บาท และหักสำรองร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๓,๓๐๐ บาท จึงเสนอสภา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น
รองประธานสภาฯ

ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระ
ที่ ๔.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน ราย นางคำมูล จำบุญมา จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท
(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เสนอ
หรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯผู้ใดอภิปรายในระเบียบวาระนี้ และได้ตรวจสอบองค์
ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน ราย นางคำมูล จำบุญมา จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท
(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอหรือไม่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญที่ได้ดำเนินการเรียกคืน
ราย นางคำมูล จำบุญมา จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามที่นายกเทศมนตรีฯ เสนอ

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้รับบำนาญ ที่ได้ดำเนินการเรียกคืน ราย นางคำมูล จำบุญมา
จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น
รองประธานสภาฯ

ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมฯ แจ้งเรื่องอื่นๆ ได้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวธิดาพร คำป่า
นักพัฒนาชุมชนฯ

ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้

๑. นางพิศมัย อุดตะมา อายุ ๖๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๖ ตำบลแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

สืบทำรวจโท.....

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

๒. นางตา ถาฝัน อายุ ๘๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๘ ตำบลแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. นางบัวคำ อุตตะมา อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๘ ตำบลแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จะเป็นงบประมาณสำหรับจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส่วนแรงงานก็คงต้องอาศัยผู้นำชุมชนและสมาชิกสภา
ทุกท่านร่วมมือกันในการก่อสร้างต่อไป

นางวีรวรรณ ดาฐ
นักวิเคราะห์

แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการอบรมกฎหมายโดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากยุทธธรรมจังหวัดพะเยา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอ
ของงบประมาณหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบอีกครั้ง

นายสุพรรณเหนือ ยศแผ่น
รองประธานสภา

ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมอีกหรือไม่
เมื่อไม่มี ผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก จึงได้ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และปิดการ
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

สืบทำรวจโท.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภา

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕
ที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภา ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวินิตร สายน้ำเย็น)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอนุลักษณ์ คำนา)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประยงค์ เทพสิงห์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายผลัด เทพสิงห์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายจันทร์ เสมอเชื้อ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

(ลงชื่อ).....*ห.*.....กรรมการฯ
(นายอาธิ เกาหน้อย)

(ลงชื่อ).....*ไวพจน์ เติณแบง*.....กรรมการและเลขานุการฯ
(นายไวพจน์ เติณแบง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เขต ๑

สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ เมื่อวันที่ *๑๕* ตุลาคม ที่ *๖* เดือน *สิงหาคม* พ.ศ. ๒๕๖๖
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ไวพจน์
(ลงชื่อ).....*ไวพจน์ เติณแบง*.....ผู้รับรองการประชุม
(*ไวพจน์ เติณแบง*)

ประธานสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา